

**TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  
HỘI NGHỊ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  
NĂM HỌC 2024-2025**

Thực hiện hướng dẫn số 3132/HDLT/SGDDĐT-CĐN ngày 13/9/2024 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm học 2024-2025 của ngành giáo dục Hà Nội. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường, chiều ngày 28/09/2024 trường THCS Lý Thường Kiệt đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2024-2025.

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024; Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng nhà trường đạt được những tiến bộ và phát triển bền vững.

Để điều hành chương trình, Hội nghị đã bầu ra Đoàn chủ tịch gồm có 02 đồng chí: Nguyễn Phú Cường (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng); Phan Thị Xuân Mai (Chủ tịch công đoàn). Đoàn Chủ tịch cũng đã giới thiệu đồng chí: Trần Thị Minh Phương (Thư ký Hội đồng trường) làm thư ký Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm học 2023-2024, thông qua phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện, chỉ tiêu năm học 2024-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Xuân Mai thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm học 2023-2024 và Kế hoạch công tác năm 2024 – 2025.



Đồng chí Nguyễn Khánh Chi (Kế toán) báo cáo về công tác thu, chi tài chính và phúc lợi. Đồng thời, đồng chí Khánh Chi trình bày phần Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ sau khi có bổ sung, sửa đổi năm 2024.



***Đồng chí Nguyễn Khánh Chi báo cáo tại hội nghị***

Đồng chí Lưu Thị Thu Dung đại diện cho Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của ban Thanh tra Nhân dân và Kế hoạch công tác năm học 2024 – 2025.



***Đồng chí Lưu Thị Thu Dung báo cáo tại Hội nghị.***

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành thảo luận để đóng góp, xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.



Tại Hội nghị, đại diện tổ Xã hội, đồng chí Trương Thị Thảo trình bày tham luận ***“Các nhóm giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đại trà trong giảng dạy”***,



Đồng chí Nguyễn Thị Tính đại diện tổ Tự nhiên trình bày tham luận  
*“Các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu ra cho học sinh lớp 9”*,



Đồng chí Phạm Thị Linh Chi đại diện nhóm tiếng Anh- Tổ Năng khiếu trình bày  
tham luận *“Một số biện pháp nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng  
phát triển năng lực của học sinh”*.

Cũng tại Hội nghị, đoàn viên công đoàn được kiến nghị những quyền lợi chính đáng của nhà giáo, người lao động đối với các cấp lãnh đạo. Tất cả các ý kiến tham gia đều có ý nghĩa xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng đơn vị ngày càng phát

triển. Đồng chí Nguyễn Phú Cường đã thay mặt cho lãnh đạo nhà trường giải đáp các ý kiến đóng góp của đoàn viên lao động và các tổ chuyên môn trong nhà trường, giải đáp từng ý kiến với đầy đủ thông tin, có tính thuyết phục cao và đã nhận được sự nhất trí, đồng tình của toàn thể Hội nghị.



### ***Đồng chí Nguyễn Phú Cường giải đáp các ý kiến đóng góp***

Tính từ ngày thành lập (12/6/2020), Nhà trường và Công đoàn trường Lý Thường Kiệt đã nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên. Về tham dự Hội nghị, Đ/c Đặng Thị Ánh Nguyệt-Phó chủ tịch LĐLĐ quận phát biểu chỉ đạo tại HN đã ghi nhận những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua, đ/c cũng đề nghị BCH Công đoàn phối hợp với BGH và các tổ chức trong nhà trường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy của thầy, học tập của trò cũng như đẩy mạnh các phòng trào thi đua trong trường.....



### ***Đồng chí Đặng Thị Ánh Nguyệt phát biểu và chỉ đạo***

Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026. Với sự ủng hộ và nhất trí cao, hội nghị đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025:

- Đồng chí Lưu Thị Thu Dung
- Đồng chí Phạm Thị Tuyết Mai
- Đồng chí Đỗ Thị Kim Vàng





***Đồng chí Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa chúc mừng  
Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2024- 2024***

Nhằm động viên kịp thời những đóng góp của các đồng chí cán bộ, giáo viên đã có nhiều cống hiến trong công tác giảng dạy năm học 2023-2024, BGH nhà trường đã vinh danh và trao thưởng cho các thầy cô có thành tích xuất sắc. Đây chính là sự động viên, khích lệ kịp thời để toàn thể các đồng chí giáo viên sẽ có thêm niềm nhiệt huyết, say mê trong công tác giảng dạy.

- Khen thưởng giáo viên dạy giỏi trong cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận, 03 đồng chí: Nguyễn Thùy Giao- Giải nhất môn Toán; Phạm Thị Linh Chi- Giải nhì môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp; Nguyễn Thị Phương- Giải nhì môn Địa lí.
- Khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (07 đồng chí)

Đồng chí Phan Thị Xuân Mai thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị thông qua nội qui, qui chế cơ quan; thông qua tiêu chí chấm điểm thi đua; phát động phong trào thi đua năm học 2024-2025.

Đồng chí Phan Thị Xuân Mai thông qua Nghị quyết Hội nghị và ký giao ước thi đua giữa công đoàn với chuyên môn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025.



Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2024-2025 của trường THCS Lý Thường Kiệt diễn ra thành công tốt đẹp. Trước khi bế mạc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với các nội dung: công tác chính trị tư tưởng; công tác thi đua; sự phối hợp của thủ trưởng cơ quan đơn vị với BCH công đoàn, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ ... đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ của mình để xây dựng ngôi nhà chung trường THCS Lý Thường Kiệt ngày một phát triển vững mạnh.



Với tâm thế phấn khởi, hân hoan từ thành công của Hội nghị Cán bộ- Giáo viên- Nhân viên trường THCS Lý Thường Kiệt như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và động lực để cùng chung vai, sát cánh, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình hành động mà Nghị quyết Hội nghị thống nhất thông qua, thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025.

